

BẠN PHÙ HỢP VỚI NGÀNH NGHỀ NÀO?

Mỗi năm khi tháng Tư về, các em học sinh khối 12 lại gấp rút chuẩn bị làm hồ sơ thi tốt nghiệp và đại học. Khi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh chủ đề chọn trường và chọn nghề. Làm sao để chọn được ngành nghề phù hợp với năng lực, mong muốn và nguyện vọng của bản thân? Đó là mối băn khoăn chung của hầu hết tất cả các em học sinh khối 12 cuối cấp. Chính vì vậy, công tác tư vấn hướng nghiệp là một trong những nội dung giáo dục được Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đặc biệt quan tâm.

Theo thống kê những năm gần đây cho thấy: khoảng 70% sinh viên đã tốt nghiệp chưa có định hướng nghề nghiệp cụ thể. Hơn 60% cử nhân, kỹ sư từ các trường đại học chấp nhận làm trái ngành hoặc việc làm thấp hơn trình độ đào tạo. Những con số này đã phản ánh chân thực thực trạng học sinh, sinh viên hiện nay chưa nhận thức được rõ ràng về khả năng bản thân cũng như chưa định hướng được nghề nghiệp phù hợp dẫn đến việc lựa chọn sai ngành.

Từ đó thấy rằng, công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT là thực sự cần thiết. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của các em. Bởi nếu chọn sai nghề sẽ khiến tương lai bản thân không có sự vững chắc và phát triển. Bởi lẽ nếu học ngành nghề không phù hợp, bạn sẽ luôn cảm thấy chán nản, không phát huy được hết năng lực bản thân.

Thấu hiểu được điều đó, với mong muốn giúp các em học sinh THPT có lộ trình học tập phù hợp và sự lựa chọn ngành nghề đúng đắn trong tương lai, Tổ tư vấn tâm lý hướng nghiệp của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đã tổ chức chuỗi các hoạt động hướng nghiệp trực tiếp tại các lớp của khối 12.



Các em học sinh Lớp 12A2 vô cùng hào hứng trước buổi tư vấn hướng nghiệp

Đồng hành trực tiếp với chương trình là cô Lê Thị Liên – Giám đốc vận hành của hệ thống giáo dục BMS. Bằng sự hướng dẫn nhiệt tình của cô, các em học sinh khối 12 đã không còn mơ hồ

về việc lựa chọn ngành nghề trong tương lai. Các em cũng hiểu được rằng: để có thể lựa chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân thì mỗi người cần phải tự xác định được chính xác các yếu tố như: Sở thích, đam mê, tính cách, năng lực của bản thân cũng như nhu cầu thị trường đối với ngành nghề đó.

Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi: bản thân mình có những năng lực và thế mạnh nào chưa?

Bàn về năng lực của con người, Albert Einstein đã từng nói: *"Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo cây, nó sẽ sống cả đời mà tin rằng nó thật ngu ngốc"*.

Đúng vậy! Mỗi người sẽ có đặc điểm, tính cách, năng lực và ước mơ khác nhau, vì thế sẽ phù hợp với những ngành nghề khác nhau. Việc nhận thức đúng năng lực và thế mạnh của bản thân là điều kiện rất quan trọng giúp mỗi người có thể chọn đúng ngành nghề phù hợp và dễ dàng thành công trong tương lai.

Bằng những công cụ đánh giá chuyên sâu và sự hướng dẫn nhiệt của mình, cô Lê Thị Liên - cùng với Tổ tư vấn tâm lý - hướng nghiệp đã giúp các em từng bước khám phá những thế mạnh của bản thân.



Cô Lê Thị Liên – Giám đốc vận hành hệ thống giáo dục BMS tận tình hướng dẫn học sinh tự nhận thức bản thân



Học sinh vô cùng thích thú với bài đánh giá trí tuệ thông minh của con người do cô Lê Thị Liên hướng dẫn



Cô Lê Thị Liên giúp học sinh giải đáp chi tiết những nhóm ngành nghề phù hợp với từng loại trí tuệ thông minh của con người

Bằng nhiều các hoạt động học tập vô cùng thú vị, cô đã hướng dẫn các em học sinh cùng nhau thảo luận về nhóm ngành nghề phù hợp với năng lực và mong ước của bản thân. Những trải nghiệm đó giúp mỗi em dần hình thành chân dung nghề nghiệp mà mình mong muốn trong tương

lai. Từ đó hiểu rằng, để đạt được thành công thì mỗi cá nhân cần không ngừng nỗ lực, cố gắng, học hỏi và trau dồi để có thể phát huy tối đa những thế mạnh của mình.



Học sinh tự hình dung và thuyết trình về nghề nghiệp mà mình mong muốn trong tương lai

Bên cạnh sự tư vấn của thầy cô và nhà trường thì công tác định hướng của gia đình cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hướng nghiệp cho học sinh THPT. Hi vọng những chia sẻ sâu sắc của cô Lê Thị Liên và Tổ tư vấn tâm lý hướng nghiệp sẽ giúp các em học sinh có lộ trình học tập phù hợp, có thêm tự tin và sự lựa chọn đúng đắn cho những chặng đường tương lai sắp tới.